



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ได้ดำเนินการสอบเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายอัศววัฒน์ ไพบูลย์วรเดช	๐๐๑	

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายทองศักดิ์ ต่อพิทักษ์พงษ์	๐๐๓	

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง)

- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา

- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีรายชื่อแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันและได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ

- (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้าง
- (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับการจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกุล จะแจ้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ เข้าทำสัญญา เพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต. จังหวัดศรีสะเกษ) แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายปัญญา หอดอกพอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกุล